
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2562 

ครั้งที่ 1/2562 

วันจันทร์ ที่  11  กุมภาพันธ์  ๒๕62  เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

อ าเภอทัพทัน   จังหวัดอุทัยธาน ี

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายนพดล        นาราด ประธานสภา อบต. นพดล        นาราด 
๒. นางน้้าผึ้ง          โมคมูล รองประธานสภา อบต. น้้าผึ้ง         โมคมูล 
๓. นายบุญเลิศ       ยี่สุ่นแสง สมาชิกสภา อบต. บุญเลิศ       ยี่สุ่นแสง 
๔. นางสาวนิตยา    แก้วการไถ สมาชิกสภา อบต. นิตยา         แก้วการไถ 
๕. นายสมเกียรติ    สมัครกสิกิจ สมาชิกสภา อบต. สมเกียรติ    สมัครกสิกิจ 
๖. นายทรวง         พูลเขตกิจ สมาชิกสภา อบต. ทรวง         พูลเขตกิจ 
๗. นางนิดารัตน์     สมโภชน์ สมาชิกสภา อบต. นิดารัตน์     สมโภชน ์
๘. นางน้้าผึ้ง         ทับทาบ สมาชิกสภา อบต. น้้าผึ้ง         ทับทาบ 
๙. นายมลเทียน     ประสาทเขตการ สมาชิกสภา อบต. มลเทียน     ประสาทเขตการ 

๑๐. นายเกรียงไกร    เหล่าเขตรกิจ สมาชิกสภา อบต. เกรียงไกร    เหล่าเขตรกิจ 
๑๑. นายวิชัย           วิจิตรญาณพล เลขานุการสภา อบต. วิชัย           วิจิตรญาณพล 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายอดุลย์           กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. อดุลย์           กลั่นเขตรกิจ 
๒. นายณรงค์           อาจเอื้อ รองนายก อบต. ณรงค์           อาจเอื้อ 
๓. นายสุจรัส           กุลหอม รองนายก อบต. สุจรัส           กุลหอม 
4. นายธนาภัสสร์      จันทร์เอี่ยม เลขานุการนายก อบต. ธนาภัสสร์      จันทร์เอี่ยม 
5.  นายทนงศักดิ์        ปั้นแตง รองปลัด อบต. ทนงศักดิ์        ปั้นแตง 
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    

-ส ำเนำ- 



เริ่มประชุมเวลา  ๐9.0๐ น. 

นายนพดล  นาราด   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประธานสภา อบต.  ประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายนพดล  นาราด     ไม่มี ขอผ่านไปวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต.   

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายนพดล  นาราด   ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ประธานสภา อบต.  โคกหม้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี 2562 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่  
    27 ธันวาคม 2562 ว่าถูกต้องหรือไม่หรือต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมในวรรคตอนใด 

มติที่ประชุม    ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    เป็นเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติที่เสนอใหม่ 

    3.1 เรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงในรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ประธานสภา อบต. 
นายวิชัย  วิจิตรญาณพล   อาศัยอ้านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา อบต. ต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.2546 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง  
    ก้าหนดให้ "ในปีหนึ่งให้มีประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ  
    บริหารส่วนต้าบลจะก้าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปีให้ 
    สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด" และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
    ข้อ 21 วรรคหนึ่ง ความว่า "การก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าปี ระยะเวลา  
    และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ้าปีของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษา 
    ในที่ประชุมสามัญประจ้าปี สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น้าความในข้อ 11 มาใช้บังคับ 
    อนุโลม" 
     ข้อ 11 (3) ความว่า "ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้สภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต้าบลก้าหนดปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจ้าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม  
    เมื่อใด แต่ละสมัยให้ปีนั้นมีก้าหนดกี่วัน กับให้ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
    ประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก้าหนดกี่วัน 



     การก้าหนดสมัยประชุม และวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก้าหนด 
นายนพดล  นาราด   น้าเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ว่าจะก้าหนดสมัย 
ประธานสภา อบต.  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2562  
    เป็นกี่สมัย แต่ละสมัยจะก้าหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสภา แต่ละสมัย 
    ประจ้าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันประชุมกี่วันพร้อมทั้งขอให้ก้าหนดสมัยประชุม สมัย  
    สามัญ ประจ้าปีของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2563) ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม    เห็นควรก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญไว้ 3 สมัย ดังนี้ 

    สมัยท่ี 2  มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่  
      วันที่ 16 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562 
    สมัยท่ี 3  มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่ 
      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562 
   สมัยท่ี 4   มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่ 
      วันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562 
    และก าหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันเริ่มประชุมสมัยประชุม 
     สามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2563 และก าหนด 15 วัน 

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงในระเบียบที่เกี่ยวข้องส้าหรับประกอบการ  
ประธานสภา อบต.  พิจารณาของสภาฯในวาระที่ 3.2 - 3.6 และขอให้ท่านนายก อบต. ได้น้าเสนอญัตติต่อ 
    ที่ประชุมในล้าดับต่อไป 
นายวิชัย  วิจิตรญาณพล  อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เลขานุการสภา อบต.  เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
    พ.ศ.2561 (โดยระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18  
    ธันวาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ  
    วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป) ข้อ 87 (2) ก้าหนดว่า กรณีที่ปีใด อปท.มี 
    ยอดเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีนั้น หากมีความจ้าเป็น  
    อปท. อาจน้าเงินทุนส้ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ  
    89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    และข้อ 89 (1) ก้าหนดว่า ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของ  
    อปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
    ของ อปท. หรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
    ตามแผนพัฒนาของ อปท. หรือตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมได้สอบถามกองคลังแล้ว ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อมี 
นายก อบต.   ยอดเงินทุนส้ารองเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 9,280,416 บาท (ยอด ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
    2561) ทั้งนี้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายไว้ 



    ทั้งสิ้น 24,568,900 บาท ยอดเงินทุนส้ารองเงินสะสมร้อยละสิบห้าของงบประมาณ  
    รายจ่ายประจ้าปี = 3,685,335 บาท (24,568,900 x 15% = 3,685,335)   
    ส่วนเกิน = 5,595,081 บาท (9,280,416 – 3,685,335 = 5,595,081) 

   3.2 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลโคกหม้อ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

นายนพดล  นาราด   ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่ายทุน 
นายก อบต. โคกหม้อ  ส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต้าบล  
    โคกหม้อ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน 379,000 บาท รายละเอียดการ  
    ด้าเนินการตามแบบที่ อบต.ก้าหนด (ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว) 

    การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
     1. มีเหตุผลความจ้าเป็นเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกหม้อ  
    ได้ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ท้าให้มีสภาพทรุดโทรม อุปกรณ์ในระบบ  
    ประปาช้ารุดเสียหายส่งผลต่อการผลิตน้้าประปา อาทิเช่น น้้าประปาหยุดไหลอยู่ 
    บ่อยครั้งฯ นอกจากนี้สภาพพ้ืนที่บริเวณประปามีหญ้าขึ้นรก น้้าท่วมขังบริเวณระบบ 
    ประปา  
     2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไป 
    เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา 
    สามปี (พ.ศ.2561 - 2564)   

นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่
นายสมเกียรติ สมัครกสิกิจ เห็นด้วยกับโครงการที่ท่านนายกเสนอมา เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็น
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 รูปธรรมก่อประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
นายนพดล  นาราด   มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ 
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 379,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หรือไม ่

มติทีป่ระชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 



   3.3 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนอง สุทธิศักดิ์ – บ้านนางเฉลียว อ่ าพาธ หมู่ที่ 3  
    ต าบลโคกหม้อ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่าย 
นายก อบต.   ทุนส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน  
    นายนอง สุทธิศักดิ์ – บ้านนางเฉลียว อ้่าพาธ หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ ต้าบลโคกหม้อ  
    อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน 408,000 บาท รายละเอียดการด้าเนินการ 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15  
    เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง 2 ข้าง  
    กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

     การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
    1. มีเหตุผลความจ้าเป็น เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ให้มี 
   มาตรฐาน ท้าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการน้าพืชผลทางการเกษตรไปขาย และ 
   มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ส่งผลท้าให้ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ 
   ในการจัดให้บริการสาธารณะของ อบต. 
    2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไปเพ่ือ 
    ประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา 
   สามปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่  
นายทรวง  พูลเขตกิจ   เห็นด้วยตามที่ท่านนายกเสนอมา เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อให้เกิด 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ประโยชน์ต่อชุมชนในพ้ืนที่ 
นายนพดล  นาราด   มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 408,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนอง สุทธิศักดิ์ – บ้านนางเฉลียว อ้่าพาธ หมู่ที่ 3  
    ต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หรือไม ่

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 



   3.4 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน  
    คอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มไก่บ้านนายยา – บ้านนายเฉลียว ปานศิลา (ต่อจาก 
    ของเดิม) หมู่ที่ 1 ต าบลโคกหม้อ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่าย 
นายก อบต.   ทุนส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์ม 
    ไก่บ้านนายยา – บ้านนายเฉลียว ปานศิลา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกหม้อ  
    อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน 355,000 บาท รายละเอียดการด้าเนินการ  
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15  
    เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง 2 ข้าง  
    กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

     การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
    1. มีเหตุผลความจ้าเป็น เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ให้มี 
   มาตรฐาน ท้าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการน้าพืชผลทางการเกษตรไปขาย และ 
   มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ส่งผลท้าให้ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ 
   ในการจัดให้บริการสาธารณะของ อบต. 
    2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไปเพ่ือ 
   ประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา  
   สามปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่
นายบุญเลิศ  ยี่สุ่นแสง  เห็นด้วยกับท่านนายกท่ีเสนอมา เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ต่อประชาชนในพื้นท่ี 
นายนพดล  นาราด   มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ 
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 355,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มไก่บ้านนายยา – บ้านนายเฉลียว ปานศิลา (ต่อจาก 
    ของเดิม) หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หรือไม ่

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 



   3.5 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน  
    คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหุบไม้ไฮ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 ต าบลโคกหม้อ อ าเภอ 
    ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่าย 
นายก อบต.   ทุนส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 
    หุบไม้ไฮ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  
    เป็นเงิน 326,000 บาท รายละเอียดการด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่รวมไม่น้อย 
    กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50เมตร หรือตาม 
    สภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

     การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
    1. มีเหตุผลความจ้าเป็น เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ให้มี 
   มาตรฐาน ท้าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการน้าพืชผลทางการเกษตรไปขาย และ 
   มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ส่งผลท้าให้ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ 
   ในการจัดให้บริการสาธารณะของ อบต. 
    2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไปเพ่ือ 
    ประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา  
   สามปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่
นายมลเทียน ประสาทเขตการ  โครงการที่นายกเสนอขอจ่ายทุนส้ารองเงินสะสม มีความจ้าเป็นเนื่องจากเป็น
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4   เส้นทางท่ีประชาชนใช้ในการล้าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
นายนพดล  นาราด   มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไมมี่- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 326,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหุบไม้ไฮ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอ 
    ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หรือไม่ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 



   3.6 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายประเสริฐ พิลึก – นานายสถิต บุญขันธ์ (ต่อจาก 
    ของเดิม) หมู่ที่ 2 ต าบลโคกหม้อ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่าย 
นายก อบต.   ทุนส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา 
    นายประเสริฐ พิลึก – นานายสถิต บุญขันธ์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกหม้อ  
    อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน 482,000 บาทรายละเอียดการด้าเนินการ 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15  
    เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง 2 ข้าง  
    กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

     การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
    1. มีเหตุผลความจ้าเป็น เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ให้มี 
    มาตรฐาน ท้าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการน้าพืชผลทางการเกษตรไปขายและ 
   มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ส่งผลท้าให้ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ 
   ในการจัดให้บริการสาธารณะของ อบต. 
    2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไปเพ่ือ 
   ประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา  
   สามปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ 
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 482,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายประเสริฐ พิลึก – นานายสถิต บุญขันธ์ (ต่อจากของเดิม)  
    หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หรือไม่ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์    

    3.7 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
    (Smart Card Reader) 

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 



นายวิชัย  วิจิตรญาณพล    อ้างถึงหนังสืออ้าเภอทัพทัน ด่วนที ่ส ุด ที ่ อน 0023.7/479 ลงวันที ่     
เลขานุการสภา อบต.  กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การยกเลิกส้าเนาเอกสารส้าเนาเอกสาร (ส้าเนาทะเบียน  
    บ้านและส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน) ตามที่อ้าเภอแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย  
    โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่  
    อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับจดแจ้งปฏิบัติตามค้าสั ่ง 
    หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ  
    ที่ 17 และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกส้าเนาเอกสาร (ส้าเนาทะเบียนบ้านและ  
    ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์  
    อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตามความรายละเอียดที่แจ้งให้ 
    ทราบแล้ว 
     ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบล ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม 
    รายการดังกล่าวไว้ 

    ในการนี้ จึงขอมติในที่ประชุมสภาเพ่ือโอนงบประมาณพิจารณาโอนลดจาก 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงาน 
   บ้านงานครัว รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม  
   สิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิมเพ่ือใช้ในส้านักงาน ตั้งไว้ 30,000  
   บาท (เหลือจ่าย 30,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนไปตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่  
   ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card  
   Reader) จ้านวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 

5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

นายนพดล  นาราด   เลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดง
ประธานสภา อบต. ความคิดเห็นหรือไม ่

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณ 
ประธานสภา อบต.   ตามท่ีเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงหรือไม่  

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายนพดล  นาราด   ขอเชิญตัวแทนน้าเสนอปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  ยี่สุ่นแสง  1. ระบบเสียงตามสายที่ใช้ในหมู่บ้าน ขณะนี้ช้ารุดเสียหาย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1   2. ช่วยตรวจสอบระบบประปาในส่วนของแรงดันน้้าไม่เพียงพอจะจ่ายไปตาม 
    หมู่บ้าน 
นายสมเกียรติ  สมัครกสิกิจ ขอสอบถามเกี่ยวกับกรณี อบต. ด้าเนินการจ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณ 2 ข้าง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ทางถนนสายโคกหม้อ - เขาน้อย ว่ากองไม้ที่กองไว้ภายหลังการตัดจะด้าเนินการอย่างไร 
    ต่อไป 
นายทรวง  พูลเขตกิจ  1. ไฟฟ้าสาธารณะช้ารุดเสียหาย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  2. ฝายกักเก็บน้้าช้ารุดเสียหาย 
นางน้้าผึ้ง  โมคมูล   1. ระบบเสียงตามสายขัดข้อง 
รองประธานสภา อบต.  2. ขอตะแกรงปิดถังกรองระบบประปา 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ   ในส่วนของเรื่องแรงดันน้้าประปาหมู่ที่ 1 กระผมได้มอบหมายกองช่างไป 
นายก อบต.   ตรวจสอบแล้ว เสียงตามสายที่ประสบปัญหาในขณะนี้ อบต.มีโครงการที่จะด้าเนินการ 
    จัดสร้างหอกระจายข่าวทดแทน ส่วนปัญหาความต้องการอ่ืนๆที่ตัวแทนแต่ละหมู่ 
    น้าเสนอมา กระผมได้มอบหมายเลขานุการนายก อบต. ได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว หากมี 
    ความพร้อมจะด้าเนินการให้ทันที ท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์ผ่านทุกท่านช่วยแจ้ง  
    ประชาชนในพื้นท่ีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ขอให้มาขึ้นทะเบียนที่ อบต. ด้วย  

นายนพดล  นาราด   มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม ่
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต. 

 เลิกประชุมเวลา  ๑1.30 น. 

                           (ลงชื่อ)    วิชัย  วิจิตรญาณพล  เลขานุการสภา อบต. 
                  (นายวิชัย  วิจิตรญาณพล) 
                               ผู้บันทึกการประชุม 

                 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
                  เมื่อวันศุกร์ ที ่ 1  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕62 
 
 



 

                (ลงชื่อ)    สมเกียรติ  สมัครกสิกิจ    คณะกรรมการรายงานการประชุม 
                        (นายสมเกียรติ  สมัครกสิกิจ) 

               (ลงชื่อ)  มลเทียน  ประสาทเขตการ  คณะกรรมการรายงานการประชุม 
                  (นายมลเทียน  ประสาทเขตการ) 

                (ลงชื่อ)       นิตยา  แก้วการไถ    คณะกรรมการรายงานการประชุม 
                        (นางสาวนิตยา  แก้วการไถ) 

                สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. แล้ว 
                        ในการประชุม เมื่อวันศุกร์ ที ่5 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕62 

                  (ลงชื่อ)    นพดล  นาราด  
                                   (นายนพดล  นาราด) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ 


